



# บันทึกข้อความ

E พงจ. 1051/2561

ส่วนราชการ กองการเงินและบัญชี ส่วนควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๑๓๔

ที่ พ.ม. ๙๑๗/๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกแจ้งวันที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน และวันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน  
ของพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง และผู้อำนวยการกลุ่ม

ตามที่ สำนัก กอง ได้ดำเนินการแจ้งพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวรายวัน โดยมีฐานะเป็นนายจ้างของผู้ประกันตน ทำหน้าที่ในการบันทึกแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน และแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายวันในระบบประกันสังคม นั้น เนื่องจากมีบางสำนัก กอง บันทึกแจ้งวันที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน และวันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายวันในระบบประกันสังคมไม่ถูกต้อง คือ บันทึกไม่ตรงกับวันที่เริ่มปฏิบัติงานและวันที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน ตามคำสั่ง ประกาศกรมชลประทาน ทำให้ข้อมูลการถอนคืนเงินสมทบประกันสังคมของกรมชลประทานกับสำนักงานประกันสังคมมีความคลาดเคลื่อน กองการเงินและบัญชีจึงไม่สามารถถอนคืนเงินสมทบส่วนที่เกินสิทธิจากสำนักงานประกันสังคมได้

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสำนัก กอง เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กองการเงินและบัญชี จึงขอขอมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกแจ้งวันที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน และวันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายวันในระบบประกันสังคม ดังนี้

๑. กรณีการเข้าปฏิบัติงานใหม่ ให้บันทึกแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้กับพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวรายวันในระบบประกันสังคม (แบบ สปส.๑-๐๓) โดยระบุลำดับที่สาขาตามที่ สำนัก กอง ได้ขึ้นทะเบียนนายจ้างไว้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เข้าปฏิบัติงานตามคำสั่งกรมชลประทาน

๒. กรณีการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ให้บันทึกแจ้งวันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนให้กับพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวรายวันในระบบประกันสังคม (แบบ สปส.๖-๐๔) โดยระบุสาเหตุการสิ้นสุด และวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามวันที่มีผลตามคำสั่ง และประกาศกรมชลประทาน และระบุลำดับที่สาขาตามที่สำนัก กอง ได้ขึ้นทะเบียนนายจ้างไว้ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๓. กรณีพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ลาออกจากราชการ และมีคำสั่งจ้างใหม่ในสังกัดเดียวกัน ให้บันทึกแจ้งวันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามวันที่มีผลตามคำสั่งลาออกจากราชการในระบบประกันสังคมก่อน แล้วจึงบันทึกแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนใหม่ ในวันที่เข้าปฏิบัติงานตามคำสั่งกรมชลประทาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นางสาววรรณมา ศศิโรจน์)

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี